



นโยบายผู้บริหาร

บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม ให้ยึดมั่นในสถาบันหลักอัน ได้แก่ ชำติ ศำสนำ พระมหากษัตริย์ จะเป็นคนดีมีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตน ในส่ำมำชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักสำคัญมั่นคง ดำรงอยู่ด้วยความมี เกียรติ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก้ำยขึ้นหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ปฏิบัติงาน ราชการอย่างถูกต้องชอบธรรม ไม่กระทำการโกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ และไม่ใช่ตำหน่งหน้าที่หาประโยชน์บนความทุกข์ยากของประชาชน และปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามค่านิยมในการบริหารงาน อันได้แก่ ซื่อสัตย์ ส่ำมำคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้โปร่งใส มุ่งมั่นในผลสัมฤทธิ์ ของงานกล้าหาญทำในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานทาง จริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ และจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข



นายเอกฉัตร ฐิตะชัย
ศำสำรณศำสพอำเภอเมืองศำศศำศ

นโยบายกระทรวงสาธารณสุข

พ.ศ. 2567 - 2568



นายสมศักดิ์ เทพสุทิน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ภารกิจหลักของกระทรวงสาธารณสุข คือ การยกระดับระบบบริการสาธารณสุข พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน สร้างความมั่นคงทางสุขภาพคนไทยทุกมิติ ทั้งการส่งเสริม ควบคุมป้องกันโรค รักษา และฟื้นฟูสุขภาพ ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่ม ลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน สะดวก รวดเร็ว ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอบโจทย์ความต้องการของสังคมทั้งในปัจจุบัน และอนาคตภายใต้เป้าหมาย

“สุขภาพมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง เสริมแรงเศรษฐกิจไทย” ด้วยนโยบาย 5 เสาพัฒนา + 5 ส่วนต่อ

นโยบายสำคัญที่ต้องเร่งรัดพัฒนา 5 ด้าน ได้แก่

1) การยกระดับ 30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว เชื่อมโยงระบบการรักษา เบิกจ่าย และการบริการทางสุขภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล อำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้ารับบริการได้ทุกที่ทั่วไทย ตลอดจนพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เชิงพื้นที่ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

2) การแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างบูรณาการ พัฒนาสถานพยาบาล มีนิรภัยยาพิษ และระบบการบำบัด รักษา ฟื้นฟู อย่างมีแบบแผน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ให้ความสำคัญกับการทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในสังคม

3) การพัฒนาการแพทย์ปฐมภูมิ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพประชาชน จากองค์การภาคีเครือข่ายในพื้นที่ จัดตั้งกองทุนสุขภาพตำบล บูรณาการการถ่ายโอน รพ.สต. สนับสนุนและสร้างขวัญกำลังใจแก่ อสม. เพื่อพัฒนาการบริการสุขภาพที่ใกล้ชิดกับประชาชนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

4) การยกระดับเศรษฐกิจสุขภาพ ยกระดับอุตสาหกรรมทางการแพทย์มูลค่าสูง การแพทย์แผนไทย สมุนไพร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานสากล ผลักดันสู่ตลาดระดับโลก ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและควบคุมคุณภาพตลอดห่วงโซ่การผลิต จัดตั้งหน่วยงานเฉพาะในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นของผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศอย่างมั่นคง

5) การเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพ พลิกโฉมโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ เพิ่มศักยภาพบริการสุขภาพตามบริบทของพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่เขตเมือง รวมถึงพื้นที่ชายแดน และพื้นที่เฉพาะ พัฒนาระบบการส่งต่อแบบไร้รอยต่อ ให้ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพที่ต่อเนื่องเหมาะสม

5 นโยบายเร่งรัดพัฒนา



นโยบายกระทรวงสาธารณสุข

พ.ศ. 2567 - 2568



นายสมศักดิ์ เทพสุทิน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

นโยบายสำคัญที่ต้องสานต่อการดำเนินงาน 5 ด้าน ได้แก่

1. การพัฒนางานสาธารณสุข ตามแนวพระราชดำริ และโครงการเฉลิมพระเกียรติของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์

ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญที่ต้องรับใส่เกล้าฯ และถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดูแลสุขภาพครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่ม ทุกพื้นที่ เช่น โครงการพาหมอไปหาประชาชนฯ โครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ

โครงการดูแลสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ฯ โครงการยกระดับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลชัยพัฒน์ และหน่วยบริการปฐมภูมิ 72 แห่ง

2. การสร้างขวัญและกำลังใจบุคลากร สร้างความมั่นคงให้กับบุคลากรสาธารณสุขทุกสายงาน ทั้งในด้านความก้าวหน้า ค่าตอบแทน สวัสดิการบ้านพัก มีโครงการช่วยเหลือภาระหนี้สินของบุคลากร และให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ

3. การส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต มุ่งเน้นการเพิ่มกิจกรรมทางกายของคนไทย เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค โดยเฉพาะกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ และให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพจิตให้เข้มแข็ง เพิ่มการเข้าถึงการปรึกษาจิตแพทย์ และนักจิตวิทยาผ่านทางระบบการแพทย์ทางไกล พร้อมทั้งจัดตั้งหน่วยงานและกองทุนเฉพาะเพื่อการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม

4. การพัฒนาสถานชิวาภิบาล ผลิตผู้ดูแลผู้ป่วยที่บ้าน วางระบบการดูแลแบบประคับประคอง ตลอดจนการเตรียมความพร้อมในช่วงระยะสุดท้ายของชีวิต พร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ จัดตั้งกุฏิชิวาภิบาล ดูแลพระภิกษุสงฆ์อย่างทั่วถึงทุกอำเภอ ทั่วประเทศ

5. การดูแลให้ทุกคนปลอดภัย ยกระดับระบบเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันโรค และภัยสุขภาพ ให้ทันสมัย กั้นเวลา พัฒนาการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับผู้ป่วยวิกฤตอย่างครอบคลุม จัดตั้งกองทุนความปลอดภัยนักท่องเที่ยว เพื่อเป็นหลักประกันความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและต่างชาติ เกิดความเชื่อมั่นต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศ

ให้ไว้ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2567

การประชุมมอบนโยบายกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2567 - 2568

5 นโยบายสานต่อ



เร่งรัด พัฒนา
สานต่อ

นโยบายและทิศทางการดำเนินงาน

